

60 ปี มศว กับจิตอาสา

จิตอาสา คือ การบذلใจเป็นบุญให้ ผู้เสียสละ จิตอาสาไม่ใช่อะไรใหม่ในสังคมไทย เท่าที่ผ่านมามคนไทยเป็นที่รู้จักดีในสายตาชาวโลกว่ามีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ยามเกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย ไม่ว่า จะเป็นภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ เราจะเห็นคนไทยบذلและปึงเพื่อผู้อื่นในหลายๆ รูปแบบตามกำลังแรงที่ตนมี ไม่ว่า จะสง้อ สงบสงัจหรือสงแรงกาย ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการอาสาสมัครหรือจิตอาสาทั้งสิ้น



จิตอาสาเพื่อการมาทำกิจกรรมร่วมกันของนิสิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งจิตอาสาของของคณาจารย์ บุคลากรที่มา รวมกลุ่มกันตามความถนัดและความสนใจ เพื่อมาทำโครงการบริการ วิชาการแก่ชุมชนหลายโครงการ เช่น โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก สาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย โครงการศิลปกรรม บำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม จิตอาสาหลายรูปแบบ ในหลายพื้นที่ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมยิ่ง

จิตอาสาเพื่อโลกสีเขียว เป็นจิตอาสาที่มุ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพกายภาพของชุมชน มีโครงการซ่อม สร้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้างในถิ่นทุรกันดาร โครงการพัฒนา แหล่งน้ำ โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จิตอาสาเพื่อเติม เต็มกำลังใจ เป็นกิจกรรมที่องค์กรนิสิต เกือบทุกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรัก ความเอื้ออาทรแก่ผู้ด้อย โอกาสในสังคม ด้วยการไปเยี่ยมเยียน ทำกิจกรรมต่างๆ ในสถาน สงเคราะห์กับเด็กกำพร้า เด็กพิการ บุคคลไร้ที่พึ่ง คนชรา ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อผู้ด้อยโอกาสไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กร นิสิตเท่านั้น คณะ สถาบัน สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย ต่างก็จัด กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเช่นกัน ทั้งกิจกรรมศิลปะบูรณาการ และดนตรีบำบัดเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นภาพสะท้อนหนึ่งของ สังคมไทยที่เราจะพบนิสิตจิตอาสามากมาย การรวมกลุ่มของนิสิต ด้วยใจสมัคร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อทำงานให้มหาวิทยาลัย ทำให้เกิดองค์กรนิสิตที่เข้มแข็งในยุคนี้ ทั้งองค์การนิสิต สภานิสิต คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา สโมสรนิสิต 12 คณะ 1 วิทยาลัย และชมรมหลักฝ่ายต่างๆ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ชมรมฝ่ายส่งเสริม วิชาการ ชมรมฝ่ายส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา ชมรมฝ่ายส่งเสริม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งชมรมฝ่ายบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม ในแต่ละฝ่ายยังแบ่งย่อยเป็นชมรม รวมทั้งสิ้น 17 ชมรม





จิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการห้องสมุดชุมชน ค่ายสอนน้อง ค่ายเด็ก มศว สูโรงเรียน แบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง เป็นโครงการที่นิตได้ออกไปให้ความรู้ทางวิชาการในโรงเรียนต่างๆ ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมการเล่นิทานเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมนันทนาการ

จิตอาสาเพื่อสุขภาวะชุมชน เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ เช่น โครงการหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ โครงการพยาบาลอาสาเพื่อการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น เป็นต้น

โครงการจิตอาสาจำนวนมากมายที่นิตและคณาจารย์ ร่วมกันจัด เกิดขึ้นในหลายสถานที่ ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ กระจายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล

จิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกะเกณฑ์มากนัก เพราะอยู่ในหัวใจของคนส่วนหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นส่วนใหญ่ แต่จิตสำนึกที่ยังคงต้องพัฒนาต่อไป คงจะเป็นจิตสำนึกสาธารณะ หรือการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การทำให้คนไทยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นเป็นภารกิจที่คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง แม้จะมีการจัดโครงการหรือความพยายามที่จะรณรงค์ จิตสำนึกสาธารณะมาโดยตลอด ก็ยังไม่สามารถยืนยันความสำเร็จในเรื่องนี้ การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดในจิตใจของนิต และให้ปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้